



เอกสารข่าว

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๔๐๘ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุมแบบไร้กระดาษ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. พิจารณาเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก

๑.๑ พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่จังหวัดตาก

การพิจรณาศึกษาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามประเด็นปฏิรูปหลักในส่วนของ การจัดระเบียบและแก้ไขปัญห ความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ซึ่งคณะอนุกรรมการ ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวได้เคยมีการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก จำนวน ๓๕ หมู่บ้าน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และกำหนดให้มีการสร้างหมู่บ้านชายแดนและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการดูแลชาวไทยภูเขาในพื้นที่นี้ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืน โดยกองทัพภาคที่ ๓ ในขณะนั้น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"



เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



ต่อมาได้รับมาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (แผนมีระยะเวลา ระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) แต่มีปัญหาข้อกฎหมายเนื่องจากหมู่บ้านส่วนมากอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เกือบทั้งหมด โดยคณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการอนุรักษ์รักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ควรจัดทำโครงการขึ้นมาใหม่และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ในการพัฒนา ช่วงระยะเวลา ๔ ปี และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหมู่บ้านเป้าหมาย โดยใช้มติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในเรื่องการแก้ไขปัญหาคนอยู่กับป่าเป็นเครื่องมือช่วยให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดังกล่าวสามารถอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งชาวไทยภูเขาเหล่านี้ก็จะช่วยประเทศได้ ทั้งด้านการอนุรักษ์ผืนป่า และด้านความมั่นคงในอนาคต ในส่วนของการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ หากได้รับทราบข้อมูลจากทุกภาคส่วนครบถ้วนแล้วจะจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และเสนอให้วุฒิสภาเห็นชอบ เพื่อส่งไปยังรัฐบาลพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๒ พิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

คณะอนุกรรมการได้หารือร่วมกับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) การตราอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๒ การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี (ตอนบน) ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำสงคราม และการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นว่า ควรมีการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำเสนอผ่านสำนักงบประมาณโดยตรง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความชำนาญในการจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปีจนอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับการดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบกในส่วนของการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่จังหวัดตากและการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"



คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๖๓



๒. พิจารณากำหนดการสัมมนา เรื่อง “ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{2.5}) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดการสัมมนา เรื่อง “ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{2.5}) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

๓. พิจารณาตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณีสึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน ในคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณีสึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

๔. กำหนดวันและเวลาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๘ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ - ๓

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"